

Những bước trong giai đoạn một

Tiền sĩ Elmer Towns là một trong số những cố vấn của tôi. Trong quyển sách có tựa đề *Chiến thắng người có thể chiến thắng (Winning the Winnable)*, ông đã nói đến tiến trình mà hầu hết mọi người trải qua để đến với sự cứu rỗi. Ông viết rằng:

Lần đầu tiên nghe phúc âm, tôi đã không trở thành một Cơ Đốc Nhân... Tôi không tìm kiếm Đức Chúa Trời và cũng không quan tâm đến số phận đời đời của mình. Tôi đến với ban thanh niên bởi vì tôi nhìn thấy những người trẻ Cơ Đốc có điều mà tôi không có. Tôi muốn trở nên giống như họ. Kế đến, tôi đến nghe Jack Wyrzten, một mục sư truyền giáo trẻ giảng về phúc âm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là con người lạc mất và sẽ đi đến địa ngục. Tôi đã không tiến lên để tiếp nhận sự cứu rỗi, nhưng tôi cũng không còn thỏa mãn trong tội lỗi của mình nữa. Sau đó tôi tham dự một đại hội phục hưng, tại đó tôi đã nghe về phúc âm. Tôi được dạy phải mời Đức Chúa Giê-su Christ vào lòng để được cứu rỗi. Và tôi đã làm theo... Tôi đã trải qua nhiều bước để nhận thấy nhu cầu của mình và được cứu.⁵

Đối với tiền sĩ Towns, cũng như với chúng ta, giai đoạn đầu tiên trong tiến trình làm môn đồ là một chuỗi các bước tiến đến với Đức Chúa Giê-su để dẫn đến sự ăn năn tội lỗi và niềm tin nơi Đấng Christ.

Giai đoạn đầu tiên của quá trình trở nên môn đồ đó là một tiến trình để dẫn đến một sự kiện

Theo cuốn *Truyền giáo là... (Evangelism is...)*, sự cứu rỗi là một tiến trình dẫn đến một sự kiện. Trong Kinh Thánh, tiến trình này được so sánh với tiến trình sanh sản (Giăng 3:1-8) và chu trình cày cấy, trồng trọt, tưới nước, và gặt hái trong nông nghiệp (I Cô-rinh-tô 3:6-9).⁶ Một giáo sĩ tên là James Engle đã phác họa hành trình tiêu biểu mà một người sẽ trải qua để đến với sự cải đạo và khoảng thời gian sau đó. Trên một thước đo mức độ, ông đã xác định mỗi một bước tiến mà một người, hoặc một nhóm người sẽ phải thực hiện để đến với Đấng Christ.⁷ Về sau, thước đo của Engle được điều chỉnh để bao gồm vai trò của Đấng Christ, vai trò của người rao truyền phúc âm, song song với đáp ứng của người chưa tin.

Thước đo của Engle nhìn chung là đúng cho hầu hết mọi người. Song, cần phải hiểu rằng không hẳn những ai đến với Đấng Christ đều phải trải qua đúng những bước này hoặc luôn luôn theo trình tự mà ông đưa ra. Tiến trình cứu rỗi là một điều huyền nhiệm (xem Giăng 3:8) và không phải lúc nào cũng có thể được đặt trên thang đo, tuy nhiên điều chắc chắn đó là luôn có một tiến trình (Giăng 3:3). Tiến trình này dẫn đến sự ăn năn và niềm tin để tạo ra sự tái sinh và tạo vật mới.

Từ sự hiểu kỳ dẫn đến nhận biết tội lỗi sau đó là được thuyết phục và cuối cùng là cải đạo

Trong Phúc Âm Giăng chương sáu, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su đã rất bận rộn chữa lành người bệnh. Để hoàn thành công việc đó, Ngài đã thi hành một phép lạ tuyệt vời đó là cho 5.000 người ăn chỉ từ một phần ăn trưa của cậu bé trai gồm có năm bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (Giăng 6:1-15). Đám đông tỏ ra hiểu kỳ về người đàn ông thực hiện phép lạ này, cho nên họ đã đi theo Ngài, họ muốn biết Ngài sẽ làm điều gì tiếp theo và hy vọng Ngài sẽ thỏa mãn nhu cầu của họ nhiều hơn nữa (Giăng 6:26-28).

VAI TRÒ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT PHÚC ÂM		ĐÁP ỨNG CỦA CON NGƯỜI
Bày tỏ chung		-8	Ý thức về một Đấng tối cao nhưng chưa biết về Phúc Âm
	Công bố	-7	Bắt đầu ý thức về Phúc Âm
Khiến cho con người nhận biết tội lỗi		-6	Ý thức về những điều căn bản của Phúc Âm
		-5	Nắm rõ Phúc Âm
		-4	Thái độ tích cực đối với Phúc Âm
		-3	Nhận diện vấn đề cá nhân
		-2	QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG
		-1	Ăn năn và niềm tin nơi Đấng Christ
TÁI SINH			TẠO VẬT MỚI
Thánh hóa	Tiếp tục	+1	Đánh giá sau khi quyết định
		+2	Tham gia vào Hội Thánh
	Chăm sóc	+3	Tăng trưởng về quan điểm và hành vi
		+4	Tương giao với Đức Chúa Trời
		+5	Quản gia của Chúa
			Tiếp tục sản sinh ra môn đồ mới
			Bên trong (ân tứ thuộc linh, v.v..)
			Bên ngoài (làm chứng, xã hội, hành động, v.v..)
ĐỜI ĐỜI			

Như chương Kinh Thánh này đã bày tỏ, Đức Chúa Giê-su nhận thấy sự cống hiến hời hợt của những đám đông theo Ngài. Đức Chúa Giê-su đã khiến họ đi đến quyết định rằng họ nhìn nhận Ngài là ai và kêu gọi họ có một mức độ cam kết đối với Ngài, đó là điều cần thiết để họ trở thành những môn đồ thật (Giăng 6:29-65). Đáng buồn thay, tại đây, những người đã bước một vài bước đến với Đức Chúa Giê-su đã trở lui, nhưng không phải toàn bộ mọi người:

Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Jê-sus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chẳng?” Si-môn Phi-e-ơ thưa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” (Giăng 6:66-69)

Mặc dù sự cứu rỗi thường bắt đầu từ *sự hiểu kỳ*, nhưng để đến với sự tin đạo thật trong Đức Chúa Giê-su thì cần có nhiều điều khác. Cần phải trải qua *sự cáo trách* của Đức Thánh Linh khi Ngài khiến cho chúng ta nhận thức tội lỗi, thiếu sự công bình thật, và hậu quả là sự đoán phạt (Giăng 16:8). Cần phải *được thuyết phục* rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng vô tội, nhờ tin vào Lời của Chúa (Giăng 16:30-31). Cần phải có đức tin chắc chắn rằng Ngài thật sự có Lời sự sống, và kết quả đem lại đó là *sự cam kết* đi theo Đức Chúa Giê-su (Giăng 6:68-69).⁸

Một người thật lòng bước theo Đức Chúa Giê-su sẽ có kết quả là *quay khỏi* lối sống cũ tội lỗi và *quay về* với Đức Chúa Trời trong niềm tin trọn vẹn trong Đức Chúa Giê-su và quả quyết vâng phục Lời Chúa. Sự *cải đạo* đó dẫn đến một đời sống thật sự được thay đổi.

1. *Sự hiểu kỳ*: hiểu kỳ về việc Đức Chúa Giê-su là ai và Ngài có thể làm gì cho bạn.
2. *Bị cáo trách*: bị Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi và sự đoán xét tội lỗi.
3. *Được thuyết phục*: được thuyết phục rằng Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, là Đấng vô tội, và tin chắc rằng sự cứu rỗi bởi một mình Ngài.
4. *Cam kết và cải đạo*: Cải đạo (sự thay đổi hoàn toàn) bởi đức tin hành động khiến bạn quay mặt khỏi tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi.

Đức Chúa Giê-su đã tạo ra những môn đồ của Ngài qua ba giai đoạn. Việc trở nên một môn đồ đòi hỏi bạn phải tiến lên trong đức tin và sự vâng phục. Giai đoạn đầu tiên – công bố - là trở nên một *người tin Chúa có sự cam kết*. Giai đoạn thứ hai – phát triển – là trở nên một *người đi theo Chúa nhiệt thành*. Giai đoạn thứ ba – sai phái – là trở nên một *lãnh đạo nhân cấp*. Cả ba giai đoạn này đều diễn ra trong bối cảnh Hội Thánh địa phương/cộng đồng những người tin Chúa. Giai đoạn một là sự tìm hiểu một cách nghiêm túc về con người và công tác của Đức Chúa Giê-su, kết quả đó là niềm tin được cam kết. Bạn đã quyết định rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng đáng để bạn đánh đổi tất cả mọi điều chưa? Cuộc sống của bạn có phản ánh đáp ứng của bạn với sự kêu gọi của Chúa không?

Câu hỏi suy ngẫm

1. Ba giai đoạn theo Đức Chúa Giê-su là gì?
2. Bạn hiện đang ở giai đoạn nào?
3. Bạn đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su trong trường hợp nào?
4. Bạn đã phát triển như thế nào kể từ khi tiếp nhận Chúa?
5. Bạn đang giúp đỡ ai nhận biết và tăng trưởng trong Đấng Christ?